

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*** **

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU
QUỐC HỘI KHÓA XV****Kính thưa:**

- Ban Tổ chức Hội Nghị, Quý vị Đại biểu;
- Toàn thể cử tri

Tôi tên: Nguyễn Hồng Quân. Sinh ngày 02/09/1989

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Tổ phó chuyên môn, trường THPT Chuyên Lê Khiết.

Lời đầu tiên tôi xin gửi đến toàn thể Quý đại biểu và Quý cử tri lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa quý cử tri

Tôi hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên Lê Khiết. Là giáo viên dạy giỏi Quốc gia 2017.

Được sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026 là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri, tôi nhận thức được vai trò của người đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để thực hiện tại Quốc Hội. Tại hội nghị hôm nay tôi xin báo cáo chương trình hành động với những nội dung chính như sau:

1. Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Giữ vững phẩm chất cao quý " Người giáo viên" trong tình hình mới, tiếp tục phát huy truyền thống người giáo viên giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay để bảo vệ Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu dân cử trước cử tri và trước Quốc hội. Gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Liên hệ chặt

chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri. Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, định kỳ báo cáo với cử tri về hoạt động đại biểu của mình và của Quốc hội. Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân và người thân trong gia đình chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước, xây dựng lối sống gương mẫu trong sáng, khiêm tốn, giản dị, không tham ô, lãng phí và kiên quyết chống tham ô lãng phí.

3. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật. Thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội tại các kỳ họp và quyền giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Chủ động đề xuất và tham gia có hiệu quả góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương.

4. Thường xuyên giữ vững mối quan hệ mật thiết với cử tri địa phương nơi ứng cử, nơi cư trú và địa bàn công tác. Là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan Nhà nước và Quốc hội, bảo đảm những nguyện vọng chính đáng và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân phải được thực thi bằng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận trong hệ thống chính trị các cấp. Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và bảo vệ tỉnh Quảng Ngãi ngày càng ổn định và phát triển. Chăm lo đúng mức đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết đồng bộ, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.

5. Tham mưu xây dựng hệ thống chính sách xã hội cũng như chính sách quốc phòng nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, của dân, do dân vững mạnh. Xây dựng khu vực phòng thủ các địa phương vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, bảo đảm là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững ổn

định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như của địa phương.

6. Tham mưu xây dựng chính sách việc làm cho những sinh viên ra trường. Cần thống kê số lượng sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, xây dựng kênh thông tin giữa nhà trường và doanh nghiệp, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu đối với sinh viên nhằm cải thiện vấn đề việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Và quan điểm của tôi: Làm được gì có lợi cho nhân dân cứ làm và phải làm, không chỉ hứa suông, nói là phải đi đôi với hành động.

Với sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, của Quý cử tri đối với tôi sẽ là nguồn khích lệ, động viên to lớn giúp tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Tại hội nghị hôm nay, rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026 để tôi có điều kiện thực hiện chương trình hành động vừa trình bày.

Trước khi dứt lời, xin chân thành cảm ơn quý Đại biểu, quý cử tri và cuối cùng xin kính chúc toàn thể Đại biểu, cử tri và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào!